



ชุดข้อมูลสำหรับผู้เรียนกิจกรรมจัดประสบการณ์การเรียนรู้เสริมผ่านสื่อดิจิทัล (Lertlah Online Education Information Pack)

โรงเรียนเลิศหล้าขอประชาสัมพันธ์ข่าวสาร พร้อมทั้งส่งชุดข้อมูลสำหรับผู้เรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมจัดประสบการณ์การเรียนรู้เสริมผ่านสื่อดิจิทัล (Lertlah Online Education) ของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 1 – 26 มิถุนายน 2563 ที่จะถึงนี้ โดยในชุดข้อมูลนี้ จะประกอบไปด้วย

1 คู่มือการติดตั้ง ลงทะเบียน และลงชื่อเข้าใช้ แอปพลิเคชัน Microsoft Teams สำหรับการเรียนกิจกรรม Lertlah Online Education – ซึ่งจะระบุการตั้งชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านส่วนบุคคลของนักเรียน รวมทั้งขั้นตอนการติดตั้ง ลงชื่อเข้าใช้ และวิธีการใช้งานเบื้องต้นของแอปพลิเคชันดังกล่าวเพื่อการเรียนกิจกรรมฯ

2 ตารางการทดสอบระบบ Microsoft Teams ก่อนการเรียนกิจกรรมฯ – โรงเรียนจะทำการทดสอบระบบ และการใช้งานเบื้องต้นของแอปพลิเคชันฯ ในระหว่างวันจันทร์ที่ 25 – วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 ร่วมกับ ผู้ปกครองและนักเรียน โดยจะทำการทดสอบเป็นรายชั้นเรียน ชั้นเรียนละ 2 ช่วง ตามตารางที่แนบมาด้วยนี้ ขอความกรุณาผู้ปกครอง และนักเรียนเข้าร่วมการทดสอบของแต่ละระดับชั้นครบตามกำหนดการของโรงเรียน เนื่องจากทั้ง 2 ช่วงเป็นการทดสอบที่มีความสำคัญและมีความแตกต่างกัน เพื่อทำความเข้าใจและทดลองใช้งาน เครื่องมือต่างๆ ภายในแอปพลิเคชัน Microsoft Teams ในห้องเรียน (Teams) ในลักษณะเดียวกับที่นักเรียนจะต้องใช้ในการเรียน กิจกรรมฯ ในลำดับต่อไป

3 ตารางเรียนกิจกรรมจัดประสบการณ์การเรียนรู้เสริมผ่านสื่อดิจิทัล (Lertlah Online Education) ประจำ ชั้นเรียนของนักเรียน – แจ้งวัน เวลา และห้องเรียน (Teams) ของวิชาที่นักเรียนจะเข้าเรียนในแต่ละวัน

ในการนี้ โรงเรียนขอความกรุณาผู้ปกครองศึกษาคู่มือสำหรับผู้เรียนและตารางเรียนโดยละเอียดร่วมกับนักเรียน รวมทั้งทดสอบการติดตั้ง ลงทะเบียน และลงชื่อเข้าใช้ แอปพลิเคชัน Microsoft Teams จากอุปกรณ์ที่ท่านจัดเตรียมไว้ เพื่อการนี้ ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ (วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2563) นี้ หากท่านพบปัญหาและมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชันดังกล่าว ท่านสามารถส่งอีเมลสอบถามมายังฝ่ายสนับสนุนได้ที่ support@lertlah.ca นอกจากนี้ โรงเรียนจะจัดจุดช่วยเหลือด้านเทคนิค ณ บริเวณห้องโถงของโรงเรียน ในช่วงที่โรงเรียนดำเนินการจำหน่ายแบบเรียน ระหว่างวันจันทร์ที่ 25 – วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 ซึ่งท่านสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนได้ในวันดังกล่าวพร้อมกับการมารับแบบเรียนของนักเรียนค่ะ

หากท่านต้องการทราบข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายธุรการของโรงเรียนได้ในเวลาทำการ ที่หมายเลข โทรศัพท์ 02-8099081 ถึง 5 หรือทางอีเมลที่ lertlahphetkasem@gmail.com

ด้วยรักและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหล้า